

Số 1050-CV/ĐU

Về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư (khóa XIII) về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Hướng dẫn số 134-HD/BTGTU ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư (khóa XIII) về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và người lao động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 37-CT/TW.

2. Tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TW; xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án... cụ thể để triển khai, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW theo định hướng của các bộ, ngành Trung ương và chương trình, kế hoạch thực hiện của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung của Chỉ thị số 37-CT/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các hoạt động quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đồng bộ, phù hợp từng đối tượng; tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và sự chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo việc tăng cường, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức, đổi mới toàn diện đào tạo nghề cho lao động nông thôn; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động, đặc biệt là lao động thuộc diện đối tượng chính sách, người có công, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở chuyển sang học nghề, người lao động trong các khu công nghiệp, bộ đội xuất ngũ, người cao tuổi còn đủ sức khỏe có nhu cầu tham gia thị trường lao động; huy động sự tham gia của các nhà khoa học, các nghệ nhân, doanh nhân, người sản xuất giỏi, lao động có tay nghề cao tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn..., góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này.

3. Đảm bảo việc phân bổ các nguồn lực, các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chú trọng các mô hình, cách làm hiệu quả, các giải pháp thích ứng với bối cảnh, tình hình thực tiễn đặt ra của cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh sai sót, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.

4. Chủ động đề xuất, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, đơn vị thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở

Hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 37-CT/TW đến cán bộ, đảng viên và người lao động; gắn với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị;

2. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở khu vực nông thôn. Tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

3. Các đảng bộ chi bộ, trực thuộc

Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư (khóa XIII) về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Trên đây là một số nội dung cụ thể trong công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Huỳnh Long